
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

วันอังคาร ที่  ๑๒  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมบานสายทอง  โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 

*********************************************************************** 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ประธานในที่ประชุม นายทองพูล  กิติราช 

ผู้มาประชุม 

๑. พันตำรวจเอกสรายุทธ  ฉ่ำผิว 

๒. ร้อยโทมานพ  นวนพา (ตัวแทน) 

๓. นายกิติพงษ์  ศิลปะชัย 

๔. นายวิชัย  เคนศิริ 

๕. พระครูสถิตธรรมนาถ   

๖. นายจำนงค์  อัสสาไพร 

๗. นางสาวบุญเยี่ยม  พรหมศร 

๘. นายสนทยา  เจริญพันธ์ 

๙. นางนพรรณชพงศ์  ตันติชัยมงคล 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายวิมล  ร่มวาปี  ลาประชุม 

๒. นายประกาย  นวะสิมมา ลาประชุม 

๓. นายอาทิตย์  สายทอง  ลาประชุม 

๔. นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส ลาประชุม 

๕. นายถาวร  นันทะแสง  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางรัตนาวดี  วรรณสาร 

๒. นางชุติมณฑน์  รินทะชัย 

๓. นายทศพล  มั่งมีศรี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
๑.๑) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวแนะนำตัวเอง และขอขอบคุณคณะผู ้บริหารโรงเร ียน                

ศรีธาตุพิทยาคม พร้อมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติและคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา ยินดีร่วมงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้รับประกาศแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ 

๑.๒) แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมและตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. พันตำรวจเอกสรายุทธ  ฉ่ำผิว     ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ 



๒. พระครูสถิตธรรมนาถ      เจ้าอาวาสวัดป่าคำอ้อ 

๓. นายกิติพงษ์  ศิลปะชัย     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศรีสง่าเมือง 

๔. ร้อยโทมานพ นวนพา             (ตัวแทน) ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. 

๕. นายวิชัย  เคนศิริ      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 

 

๖. นายจำนงค์  อัสสาไพร             อดีตข้าราชการบำนาญ 

๗. นางสาวบุญเยี่ยม  พรหมศร       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านศรีสุข 

๘. นางนพรรณชพงศ์  ตันติชัยมงคล     ข้าราชการครูโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 

๙. นายทศพล  มั่งมีศรี   รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 

๑๐. นางรัตนาวดี  วรรณสาร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 

๑๑. นางชุติมณฑน์  รินทะชัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 

๑๒. นายสนทยา  เจริญพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

    -  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 ๔.๑ กลุ่มการบริหารวิชาการ 

      ๔.๑.๑) รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔                      

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ หน้า ๑ - ๒๕)  

     ๔.๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET (เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒ หน้า ๒๖) 

     ๔.๑.๓) ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๓ หน้า ๒๗ – ๓๑ ) 

     ๔.๑.๔) ผลงานรางวัลของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕                      

(เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๔ หน้า ๓๒) 

     ๔.๑.๕) จำนวนนักเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

                - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๒๓ คน 

       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๔๕ คน 

                - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๒๓๙ คน 

       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๕๖ คน 

                - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จำนวน ๒๖๖ คน 



      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๒๒ คน 

   รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๘๐๗ คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๔๔ คน รวมนักเรียนทั้งหมด ๑,๕๕๑ คน 

   ๔.๑.๖) จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

      - จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งหมด ๒๖๑ คน  

        จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน ๒๒๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๔ 

      - จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งหมด ๒๓๓ คน 

                จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน ๒๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓ 

            ที่ประชุมรับทราบ 

  

๔.๒ กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

      ๔.๒.๑) รายการที่เก็บเงินบำรุงการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕                                   

(เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๕ หน้า ๓๓-๓๔) 

     ๔.๒.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนได้จัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน จำนวน ๔๐ เครื่อง เพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

    ๔.๒.๓) จัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ประจำห้องเรียนคุณภาพ 

                              ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔.๓ กลุ่มการบริหารทั่วไป 

     ๔.๓.๑) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังนี้ 

   - ดำเนินการทาสีรั้วโรงเรียนด้านหน้าและทาสีอาคารพิกุลทอง 

   - สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหน้าโรงเรียนถึงหน้าเรือนพยาบาล กว้าง ๘ เมตร  

ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร 

   - ปูพื้นกระเบื้องบริเวณลานอาคารอุตสาหกรรม 

                               ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๔ กลุ่มการบริหารงานบุคคล 

     ๔.๔.๑) แจ้งอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  

   - ผู้บริหาร     ๔    คน 

   - ข้าราชการครู    ๗๐   คน 

   - ลูกจ้างประจำ    ๑     คน 

   - พนักงานราชการ   ๕     คน 

   - ลูกจ้างชั่วคราว    ๑๒   คน 

   - ครูต่างชาติภาษาอังกฤษ   ๒     คน 



   - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๑๑      คน 

        รวม    ๑๐๕  คน 

    ๔.๔.๒) แจ้งความต้องการวิชาเอกท่ีขาดแคลนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            - โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม แจ้งความต้องการวิชาเอกภาษาจีน และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

     ๔.๔.๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม มีผู้เกษียณอายุราชการ ๑ ท่าน คือ                 

นายธงชัย  ศิริภา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  

     ๔.๔.๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ้างครูชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ คน 

   - Mr. Andrei  Sula 

   - Ms.Bianca Roodt 

                     และจ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา วิชาภาษาจีน จำนวน ๓ คน 

     ๔.๔.๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๑๑ คน 

(เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๖ หน้า ๓๕) 

    ที่ประชุมรับทราบ 

ผู้อำนวยการทองพูล กิติราช กล่าวเพิ่มเติม 

 - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน ที่รายงานและนำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนที่ดำเนินการแล้ว   

และ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้รับทราบ 

นายวิชัย  เคนศิริ กล่าวเพิ่มเติม 

- นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่จบตามรอบปีการศึกษานั้น โรงเรียนได้มีกรอบกำหนดเวลาให้นักเรียนได้แก้ไข          

ผลการเรียนอย่างไร 

ผู้อำนวยการสนทยา  เจริญพันธ์ กล่าวเพิ่มเติม 

 - การแก้ 0, ร, มส ของนักเรียน ครูประจำวิชาได้นัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือแก้ 0, ร, มส         

ให้นักเรียนในแต่ละวิชานั้น ๆ มีนักเรียนเข้าร่วมบางส่วน ส่วนคนที่ยังไม่จบทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองให้นักเรียนมา

ทำข้อตกลงกับครูประจำวิชาว่าจะให้แก้ไขอย่างไร 

 - โรงเรียนไม่ได้มีกรอบเวลาในการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน แต่โรงเรียนจะพยายามทำให้เด็กสำเร็จ

การศึกษาให้มากท่ีสุด 

นายกิติพงษ์  ศิลปะชัย กล่าวเพิ่มเติม 

- สืบเนื่องจากปีนี้ ไม่มีรุ่นน้องจากโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพยาบาล เพราะ

อาจจะมีการสอบที่ยุ่งยาก หรือสอบคัดเลือกท่ีอ่ืนแล้วจะเลือกอีกท่ีหนึ่งไม่ได้ จึงอยากเสนอให้มีการแนะแนวจากรุ่นพ่ี       

ที่เรียนจบไปแล้ว เพ่ือมาแนะนำและเสริมสร้างให้ไปถึงจุดนั้นไดอ้ย่างไร 



   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑) ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบตามประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เอกสารแนบท้าย ๗ หน้า ๓๖ – ๔๕)  

  ๕.๒) ที่ประชุมอนุมัติเป็นหลักการกรณีที่ผู้บริหาร ครู ย้ายเข้าและย้ายออกและการบรรจุ ให้อยู่ในดุลพินิจของ

โรงเรียน เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาทราบในคราวประชุมต่อไป 

  ๕.๓) ที่ประชุมอนุมัติเป็นหลักการในการจ้างบุคลากร ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน เมื่อดำเนินการแล้วให้

รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาทราบในคราวประชุมต่อไป 

    ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑) สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้ง  ผู้อำนวยการสนทยา  เจริญพันธ์ เป็นประธานสาขา

ประจำจังหวัดอุดรธานี 

 ๖.๒) ที่ประชุมเห็นชอบโรงเรียนจะดำเนินการตั้งชมรมศิษย์เก่า เมื่อได้องค์ประกอบครบ จะขอจดทะเบียนเป็น

สมาคมศิษย์เก่า 

  ๖.๓) ที่ประชุมเห็นชอบการจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โรงเรียนจะขอโอกาสนี้

ระดมทรัพยากรมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๖ 

 

ผู้อำนวยการทองพูล กิติราช กล่าวเพิ่มเติม 

 - ฝากคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านได้ทบทวนกับแผนงานที่เก่ียวข้อง ๔ เรื่องนี้ คือ 

  ๑. เรื่องการเร่งคุณภาพวิชาการ 

  ๒. เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  ๓. เรื่องการช่วยเหลือนักเรียน-ผู้ปกครองที่ยากจน ให้นำเอาข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาใช้ 

  ๔. เรื่องการส่งเสริมนักเรียนประพฤติดีเรียนเก่ง 

    ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

       เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๘ น.  

                                                                                        
(นางสาวกฤตพร  แก้วเขียว)      (นายสนทยา  เจริญพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

  

  

     (นายทองพูล  กิติราช) 

    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
วันอังคารที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕   

ณ ห้องประชุมบานสายทองโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
 

 

ภาคผนวก 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 



 


